
 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ วนัท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ครั้งที ่๙/๒๕๕๓ 

วนัที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ (FURAMA CHIANG MAI) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ผูม้าประชุม 
๑. ศ.เกยีรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศ.เกยีรติคุณ ดร.กติติชัย  วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธกิารบดี 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๔. ดร.ศุภวัตร ภวูกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๕. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล       แก้วศิริ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

๖. ดร.จรูญ ค านวนตา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายทนิกร น าบุญจิตต ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายบุญเอื้อ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ดร.วัชระ ตันตรานนท ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รศ.สรุชัย ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ดร.อุทยั สื่อกระแสร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. รศ.สนิท   สตัโยภาส รองอธกิารบดี 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.เย่ียมลักษณ์  อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๕. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธวิงค์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๖. รศ.ประสทิธิ์ กจิจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายสญัญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายทรงเกียรติ สงัฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๐. นายถนัด                   บุญชัย รองอธกิารบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ล้ว 
ในการประชุม ครัง้ที่  ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
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-๒- 

ผูไ้ม่มาประชุม 
๑. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศ.ดร.มนัส สวุรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นางอรวรรณ ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ช่ืน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกจิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล         แสงงาม  ผู้ปฏบัิติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฎฐมล ค าวัง ผู้ปฏบัิติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
๘. นางเจิมขวัญ รัชชุศานต ิ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
 
เริม่ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที ่๑  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรือ่งแจง้ของประธานที่ประชุม  
 
  -  ไม่มี - 
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-๓- 

๑.๒  เรือ่งแจง้ของมหาวิทยาลยั 
 
  -  ไม่มี - 

 
 ๑.๓ เรือ่งแจง้ของเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
 
  ๑.๓.๑ วารสารวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีภาคเหนอื 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดท า

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๓ ขึ้น เพ่ือเป็น

การประชาสมัพันธ ์และเป็นประโยชน์ทางความคิดระหว่างมหาวิทยาลัยกบัท้องถิ่น  
 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลยั  
  รับทราบ 
 
  ๑.๓.๒ เอกสารจากการประชุมสมัมนาวิชาการ เรือ่ง การจดัตั้งส านกังานสภามหาวิทยาลยั 

แนวคิด ประสบการณ ์และแนวทางสู่การปฏิบติัที่ดี วนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

ณ หอ้งอินฟินต้ีิ ๑ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร ์กรุงเทพฯ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สถาบันคลังสมองของชาติได้มีหนังสือ 

ถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ สคช.๐๕.ว๓๒๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เร่ือง ขอเรียนเชิญ

ประชุมสมัมนา ในหัวข้อ “การจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย : แนวคิด ประสบการณ์ และแนวทางสู่การปฏบัิติ
ที่ดี” ข้ึน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องอินฟินิตี้  ๑ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ 

กรุงเทพฯ น้ัน 
 ในการน้ี เลขานุการได้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวและพบว่าการด าเนินการของส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามแนวทางที่ได้มีการประชุมสัมมนาดังกล่าว  
ซ่ึงถือเป็นเร่ืองที่ดี 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลยั  
  รับทราบ 
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-๔- 

  ๑.๓.๓ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี  

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม 

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  

๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่ง

คณบดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้ัน   
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะน าเสนอรายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 

 มติสภามหาวิทยาลยั  
  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่๒  เรือ่งรบัรองรายงานการประชุม  
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที ่๗/๒๕๕๓ วนัที ่๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดท ารายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงาน 

การประชุมไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 รายละเอยีดตามเอกสารรายงานการประชุม น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงาน

การประชุม 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

โดยไม่มีการแก้ไข 
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-๕- 

 ๒.๒ รายงานการประชุมครั้งที ่๘/๒๕๕๓ วนัที ่๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดท ารายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๘/๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เสรจ็เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงาน 

การประชุมไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 รายละเอยีดตามเอกสารรายงานการประชุม น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงาน

การประชุม  
 
 มติสภามหาวิทยาลยั  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๘/๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที ่๓  เรือ่งสืบเนือ่ง 
 
 ๓.๑ การก าหนดนโยบายดา้นการศึกษาและการวิจยั 
  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง

น าเสนอที่ประชุมว่า สบืเน่ืองจากการประชุ มสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ อธกิารบดีได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยระดมความคิดในหัวข้อ “การก าหนดนโยบาย

ด้านการศึกษาและการวิจัย” ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ยกไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป โดย

อธกิารบดีได้น าเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการระดมความคิดไว้แล้ว 
 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ทีป่ระชุมร่วมกนัพจิารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงันี้  
 

๑. ควรให้ความส าคัญกับพลังของนักศึกษาที่จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือช่วย

ให้องค์กรในชุมชนเข้มแขง็มากขึ้น 
๒. ควรมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกบัการสร้างความสมัพันธร์ะหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
๓. ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนานักศึกษามากกว่าเดิม 
๔. ควรมีการข้ึนทะเบียนหอพักที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปพักอาศัย และควรเชิญผู้ด าเนิน

กิจการหอพักมาร่วมกันท าความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษา เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิต 

ที่ดีให้นักศึกษาต่อไป 
๕. ควรมุ่งเน้นบทบาทของนักศึกษาในสโมสรนักศึกษา โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสตัดสินใจ

เลือกชมรมต่าง ๆ ได้อย่างอสิระ โดยมีรุ่นพ่ีให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษารุ่นน้องอย่างใกล้ชิด 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ วนัท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 

-๖- 

๖. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนต่าง ๆ เพ่ือน ามาพิจารณา

และหาแนวทางแก้ไขในชมรม และน ามาพัฒนาชุมชนตลอดจนพัฒนาตัวนักศึกษาเอง   เพ่ือเป็นบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ต่อไปในอนาคต 
๗. ควรเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
๘. ควรให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนด้านงานวิจัยในท้องถิ่น เช่น ในท้องถิ่นต่าง ๆ อาจจะ

มีพืชพรรณหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยถูกค้นพบ เป็นต้น 
๙. ควรเน้นคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น จ านวนห้องเรียนของนักศึกษา อุปกรณ์

และสื่อการสอนต่าง ๆ ควรมีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากข้ึน 
๑๐. ควรมีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนทุกชนิดให้มีสภาพ

สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
๑๑. ควรสร้างจิตส านึกให้นักศึกษาเกดิความภาคภมูิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๒. ควรด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาออกไป

แล้วมีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากสงัคม 
๑๓. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว

ย่ิงขึ้น 
๑๔. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนต่าง ๆ เพ่ือน ามาพิจารณา

และหาแนวทางแก้ไขในชมรม และน ามาพัฒนาชุมชนตลอดจนพัฒนาตัวนักศึกษาเอง  เพ่ือเป็นบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ต่อไปในอนาคต 
๑๕. ควรให้ความส าคัญกับสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่มีสดัส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์มีจ านวนมากเกนิไป 
๑๖. ควรมุ่งเน้นศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เน่ื องจากปัจจุบันไม่มีข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   
๑๗. ควรมุ่งเน้นให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยท างานวิจัยมากขึ้น  
๑๘. ควรให้การเรียนการสอน การวิจัย และงานวิชาการ เป็นไปแบบบูรณาการ  จะท าให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนและเกดิประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
๑๙. ควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาจ านวนเท่าไหร่ และปัจจุบัน 

มีบุคลากรเทา่ไหร่ ซ่ึงหากไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า อาจส่งผลให้มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  
๒๐. ควรเน้นฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนานักศึกษาให้เข้าไปมีบทบาทในการศึกษาเป้าหมายของ

นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  
๒๑. ควรให้อาจารย์ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร องค์ความรู้ที่ใช้ในท้องถิ่น  

ภมิูปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ว่ามีอะไรบ้าง เพ่ือน ามาถ่ายทอดให้นักศึกษาต่อไป 
๒๒. ควรมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเป็นผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยในอนาคต 
๒๓. ควรมีการด าเนินงานเชิงรุกอย่างมีเป้าหมาย เช่น การบริการที่ดี การร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ 

เป็นต้น 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ วนัท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 

-๗- 

๒๔. ควรให้ความส าคัญด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับด้านคุณภาพ โดยน าอาจารย์และ

บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมและพัฒนา 
๒๕. ควรจัดสวัสดิการและมุ่งเน้นการดูแลนักศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
๒๖. ควรฟ้ืนฟูระบบการดูแลกนัเองของนักศึกษารุ่นพ่ีรุ่นน้องให้กลับมาเข้มแขง็เหมือนในอดีต 
๒๗. ควรเปรียบเทยีบการจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยอื่น เพ่ือจะได้ทราบจุดเด่นและจุดด้อย

ของตนเอง 
๒๘. ควรพัฒนาและเร่งการประชาสมัพันธเ์พ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับบัณฑิตในระดับปริญญาโท

และปริญญาเอก 
๒๙. ควรก าหนดกรอบหัวข้อวิจัยให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย ประมาณ ๑๐ - ๑๒ กรอบ เพ่ือให้

เป็นทศิทางว่าจะท าวิจัยในทางใด 
๓๐. ควรให้คณะ ภาควิชา หรือสาขาวิชา ต่าง ๆ ใช้ห้องเรียนหรือห้องน า้ ร่วมกันได้ และควรให้

นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์จากห้องเรียนหรือห้องน ้าในมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง  

ไม่ควรจ าเพาะเจาะจงว่าเป็นของคณะหรือสาขาวิชาใด 
๓๑. ไม่ควรให้นักศึกษาน ารถจักรยานยนต์และรถยนต์เข้ามาจอดในบริเวณมหาวิทยาลัย 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่จ านวนจ ากัดท าให้เสียพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ไปโดยเปล่าประโยชน์ และท าให้เกิด

มลพิษทางอากาศ 
๓๒. ในอนาคตอาจจะพิจารณาทบทวนการสอนภาคพิเศษ (ภาคค ่า) ว่าจะเปิดการเรียนการสอน

ต่อไปอกีหรือไม่ เน่ืองจากนักศึกษาที่จบการศึกษามีจ านวนไม่ถึงร้อยละ 50 เมื่อเทยีบกบันักศึกษาที่เข้ารับ

การศึกษา 
 
 ๓.๒ พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย ์หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณะ น าเสนอที่ประชุมว่า 

สบืเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

ได้มีมติเหน็ชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ที่ให้ความเหน็ไว้แล้วในการพิจารณาหลักสูตรก่อนหน้าน้ี ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์

แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ัง โดยรูปแบบการน าเสนอให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย น้ัน  
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือขอความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
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-๘- 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  เหน็ชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน

น าเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 
 ๓.๓ พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณะ น าเสนอที่ประชุมว่า 

สบืเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ที่ให้ความเหน็ไว้แล้วในการพิจารณาหลักสูตรก่อนหน้าน้ี ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์

แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ัง โดยรูปแบบการน าเสนอให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย น้ัน  
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๓.๓ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  เหน็ชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 

 ๓.๔ พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณะ น าเสนอที่ประชุมว่า 

สบืเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

ได้มีมติเหน็ชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ที่ให้ความเหน็ไว้แล้วในการพิจารณาหลักสูตรก่อนหน้าน้ี ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์

แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ัง โดยรูปแบบการน าเสนอให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย น้ัน  



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ วนัท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 

-๙- 

 บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๓.๔ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลยั 

  เหน็ชอบหลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 
 ๓.๕ พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรนเิทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานเิทศศาสตร ์

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณะ น าเสนอที่ประชุมว่า 

สบืเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

ได้มีมติเหน็ชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ที่ให้ความเหน็ไว้แล้วในการพิจารณาหลักสูตรก่อนหน้าน้ี ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์

แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ัง โดยรูปแบบการน าเสนอให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย น้ัน  
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจนิเทศ-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือ 

ขอความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๓.๕ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลยั 

  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบ

ให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  

 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ วนัท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๐- 

ระเบยีบวาระที ่๔  เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา 
 
 ๔.๑ นโยบายและระดมความคิด 

 
  ๔.๑.๑ รายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลยั 

 
 ดร.จรูญ ค านวนตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการ  

ในคณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม

คร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้มีมติให้แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามมติสภา

มหาวิทยาลัย โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี นับต้ังแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 

ความละเอยีดแจ้งแล้ว น้ัน 

 บัดน้ี คณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๓ เม่ือวันที่  

๑๕ มิ ถุนายน ๒๕๕๓ ได้มีมติ ให้รายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณา  

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
 รับทราบรายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการติดตาม 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 
  ๔.๑.๒ การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นองค์กรหลักของ

มหาวิทยาลัยที่ต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทศิทาง นโยบาย อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่จะน าไปสู่

แนวทางการปฏบัิติของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยตามหน้าที่และบทบาท 

ที่กฎหมายก าหนดไว้ รวมทั้งเพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับบริหารสูงสุดสู่ระดับปฏิบัติ  

อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) จึงได้ก าหนดตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือท าการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษาไว้ด้วย 

ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดให้มีระบบการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของ 

สภามหาวิทยาลัย เพ่ือน าผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น ซ่ึงอาจใช้ผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับ

การประเมินตนเองตามวิธกีารที่สภามหาวิทยาลัยเหน็สมควร 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ วนัท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๑- 

 ในการน้ี ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ยกร่าง “แบบประเมินตนเองของกรรมการสภา-

มหาวิทยาลัย” ซ่ึงได้พัฒนามาจากเคร่ืองมือที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งใช้อยู่ในกระบวนการประเมิน

คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบ ๓ (น าร่อง) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ น าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 

 ทีป่ระชุมร่วมกนัพิจารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงันี้  
 

๑. ควรร่วมกนัก าหนดว่าจะประเมินตนเองในเร่ืองใดบ้าง เฉพาะประเดน็ส าคัญ ๆ เพ่ือให้

กรรมการได้ประเมินตนเอง 
๒. ควรท าแบบสอบถามกรรมการสภามหาวิทยาลัย ว่าต้องการให้สภามหาวิทยาลัย 

ท าอะไรมากที่สดุ โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย  
 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
 มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดท าแบบสอบถามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม  

และขอความเหน็จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกบัแบบประเมินตนเองที่น าเสนอ 
 

 ๔.๒ พจิารณาแต่งตั้ง 
 
 ๔.๒.๑ แต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้บรรจุพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวน ๒ คน โดยมีภาระหน้าที่หลักในการรับผิดชอบงานกิจการสภามหาวิทยาลัย

ทั้งปวง 

ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โดยเฉพาะการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย เช่น การจัดท าระเบียบวาระ

การประชุม/การจัดท าเอกสารการประชุม/การจัดท ารายงานการประชุม/การจัดท ามติสภามหาวิทยาลัย/

การติดตามมติสภามหาวิทยาลัย และการเตรียมการทุกเร่ืองเกี่ยวกับการประชุม เป็นต้น ส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัย จึงมีความจ าเป็นในการเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม 

จ านวน ๒ คน ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ (๖) 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ วนัท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๒- 

 มติสภามหาวิทยาลยั  

  อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม (ร่าง) ค าสั่ง ที่น าเสนอ

รวม ๒ ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ 
๒. นางสาวปราณิศา จันทร์มา 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

 
 ๔.๓ พจิารณาเรือ่งการศึกษา 
 

- ไม่มี - 
 
 ๔.๔ พจิารณาเรือ่งการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศ 
 

- ไม่มี - 
 
 ๔.๕ พจิารณาเรือ่งการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 
  ๔.๕.๑ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษา 

นอกสถานที่ตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยต าแหน่ง น าเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย  

การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย 

เงินรายได้โครงการที่มีระบบการบริหารจัดการเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือขออนุมัติ 

ต่อสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยใ ห้ความเห็นชอบแล้ว เม่ือวันที่  

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓  

  รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลยั  

  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวงเงิน ๖,๒๔๘,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

รายละเอยีดตาม (ร่าง) เอกสารงบประมาณที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ 
 



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ วนัท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๓- 

 ๔.๖ พจิารณาเรือ่งการบริหารงานบุคคล 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที ่๕  เรือ่งเสนอเพือ่ทราบหรือทกัทว้ง 

 
 ๕.๑ ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เรือ่ง ก าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมการศึกษา

ส าหรบันกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สถาบนัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 

แห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เห็นสมควรก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาเอกของสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เพ่ือให้เหมาะสม

และเกดิประสทิธภิาพในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนย่ิงขึ้น 

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สถาบันพัฒนาเศรษฐกจิและเทคโนโลยี

ชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๗ โดยมติของคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ และโดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๕๓ จึงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลยั 
 รับทราบ และมีข้อทักท้วงในประเด็นช่ือของสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 

แห่งเอเชีย ควรใช้ให้ถูกต้อง 

 
 ๕.๒ ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เรือ่ง อตัราค่าตอบแทนการบริหาร 

การจดัการศึกษา สถาบนัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การบริหารงานสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  

ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการบริหารการจัดการศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน อาศัยอ านาจตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๑๗ โดยมติของคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ในการ

ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการเงินรายได้



   

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ วนัท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 

-๑๔- 

ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนการบริหารการจัดการศึกษาส าหรับผู้ปฏบัิติงาน 
 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลยั 
  รับทราบ และมีข้อทกัท้วงให้มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไขในประเดน็เงินประจ าต าแหน่ง
และอตัราค่าตอบแทนของผู้บริหาร ควรแยกออกจากกนั 

 
ระเบยีบวาระที ่๖  เรือ่งอื่น ๆ 
 
 ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยัครั้งต่อไป 
 
 วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ และขอเชิญ

รับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั ณ SANADU ช้ัน ๑๗  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๐ น. 

 
 มนญัชยา รตันกิจ ถนดั บุญชยั 

 (นางสาวมนัญชยา รัตนกจิ) (นายถนัด  บุญชัย) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธกิารบดี 
 ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

 


